

Số: /KH-ĐTH

Bình Tân, ngày tháng 10 năm 2022

## **KẾ HOẠCH** **Tổ chức hoạt động giáo dục NGLL năm học 2022 – 2023**

Căn cứ Quyết định số 16/2006/BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT về việc Ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới;

Căn cứ vào nội dung chương trình HĐGDNGLL do bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành;

Căn cứ công văn số 220/PGDĐT-THCS-GDTX ngày 30/09/2022 Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2022-2023;

Căn cứ kế hoạch giáo dục của trường THCS Đình Tiên Hoàng năm học 2022-2023.

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2022-2023 với những nội dung, yêu cầu cơ bản sau:

### **I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU**

1. Hoạt động HDNGLL là một bộ phận của quá trình giáo dục ở nhà trường. Đó là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp. HĐGDNGLL là sự tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh

2. củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học; mở rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm học tập tập thể của HS.

3. Rèn luyện cho học sinh những kỹ năng cơ bản phù hợp lứa tuổi THCS như: kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hóa; kỹ năng quản lý và tham gia các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động; kỹ năng tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, củng cố, phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội.

4. Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội; Hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước; có thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên, xã hội hướng tới mục tiêu: chân, thiện, mỹ.

5. Một số kỹ năng sống phù hợp lứa tuổi.

## II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

**1. Đối với khối lớp 6,7:** Tổ chức hoạt động trải nghiệm-hướng nghiệp theo quy định ở chương trình GDPT 2018. Thực hiện 3 tiết/tuần bao gồm 1 tiết sinh hoạt dưới cờ, 1 tiết sinh hoạt cuối tuần và 1 tiết thực hiện theo chủ đề theo sách giáo khoa.

**2. Đối với khối lớp 8,9:** tổ chức theo chủ điểm giáo dục hàng tháng.

### LỚP 8: Trong năm học: 18 tiết

Thời gian hè: 6 tiết

Tháng	Chủ điểm hoạt động	Số tiết	Bài chọn tích hợp
9	<b>Truyền thống nhà trường</b> <i>Chuyên đề:</i> Tháng an toàn giao thông	2	- HD1: Tôi là học sinh lớp 8 - HD2: Phát huy truyền thống của lớp của trường. ( <i>Hoạt động theo khối</i> )
10	<b>Chăm ngoan học giỏi</b> <i>Chuyên đề:</i> Tháng phòng chống Ma túy và tệ nạn xã hội	2	- HD1: Làm thế nào để học tốt theo lời Bác dạy. ( <i>Tích hợp học tập theo Bác</i> ) - HD2: Lễ giao ước thi đua. ( <i>Hoạt động theo khối</i> ) ( <i>Tích hợp học tập theo Bác</i> )
11	<b>Tôn sư trọng đạo</b>	2	- HD1: Thảo luận chủ đề: “Tình nghĩa thầy trò”. ( <i>Hoạt động theo khối</i> ) - HD2: Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
12	<b>Uống nước nhớ nguồn</b> <i>Chuyên đề:</i> Tháng phòng chống HIV-AIDS.	2	- HD1: Truyền thống cách mạng của quê hương em. - HD2: Hội vui học tập.
1, 2	<b>Mừng Đảng, mừng xuân</b> <i>Chuyên đề:</i> Tháng bảo vệ môi trường	4	- HD1: Thi tìm hiểu về Đảng. - HD2: Thi viết, vẽ ca ngợi công ơn của Đảng và vẻ đẹp của quê hương em
3	<b>Tiến bước lên Đoàn</b>	2	- HD1: Tiến lên Đoàn viên. - HD2: Thảo luận kế hoạch chuẩn bị 26-3, văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn 26/3
4	<b>Hòa bình hữu nghị</b>	2	- HD1: Học sinh với các vấn đề toàn cầu. ( <i>Hoạt động theo khối</i> ) - HD2: Bạn biết gì về UNESCO và Quyền trẻ em.
5	<b>Bác Hồ kính yêu</b>	2	- HD1: Bác Hồ với thiếu nhi. ( <i>Tích hợp học tập theo Bác</i> ) - HD2: Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, văn nghệ mừng ngày sinh nhật Bác Hồ. ( <i>Tích hợp học tập theo Bác</i> )
Thời gian hè	<b>Hè vui, khỏe và bổ ích</b>	6	- Lễ bàn giao học sinh cho địa phương - Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. - Sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề. - Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí

		trên địa bàn dân cư do Hội đồng đội phường tổ chức theo chủ điểm hàng năm. - Có thể tham gia các hoạt động như: thể dục thể thao, văn nghệ, tham quan, du lịch, các hoạt động từ thiện... - Tham gia các câu lạc bộ yêu thích
--	--	---

### LỚP 9: Trong năm học: 18 tiết

Thời gian hè: 6 tiết

Tháng	Chủ điểm hoạt động	Số tiết	Bài chọn tích hợp
9	<b>Truyền thống nhà trường</b> <i>Chuyên đề:</i> Tháng an toàn giao thông	2	-HD1: Thảo luận về nhiệm vụ của người học sinh cuối cấp THCS. ( <i>Hoạt động khối</i> ) -HD2: Thi viết, vẽ ca ngợi về truyền thống của nhà trường
10	<b>Chăm ngoan học giỏi</b> <i>Chuyên đề:</i> Tháng phòng chống Ma túy và tệ nạn xã hội	2	- HD1: Lễ đăng ký thi đua học tốt. - HD2: Thi tìm hiểu thư của Bác Hồ năm 1945 và 1968. ( <i>Tích hợp học tập theo Bác</i> )
11	<b>Tôn sư trọng đạo</b>	2	- HD1: Thảo luận chủ đề: “Truyền thống tôn sư trọng đạo” - HD2: Tổ chức ngày NGVN 20-11
12	<b>Uống nước nhớ nguồn</b> <i>Chuyên đề:</i> Tháng phòng chống HIV-AIDS.	2	- HD1: Thảo luận về chủ đề “Thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc”. ( <i>Tích hợp học tập theo Bác</i> ) - HD2: Xây dựng kế hoạch giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng
1, 2	<b>Mừng Đảng, mừng xuân</b> <i>Chuyên đề:</i> bảo vệ môi trường	4	- HD1: Tìm hiểu về sự đổi mới và phát triển của đất nước; văn nghệ mừng Đảng mừng xuân. ( <i>Hoạt động theo khối</i> ) - HD2: Trồng cây lưu niệm ở trường
3	<b>Tiến bước lên Đoàn</b>	2	- HD1: Toạ đàm về vai trò của Đoàn và lý tưởng của thanh niên hiện nay. ( <i>Tích hợp học tập theo Bác</i> ) - HD2: Thảo luận kế hoạch chuẩn bị 26-3, văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn 26/3
4	<b>Hòa bình hữu nghị</b>	2	- HD1: Thanh niên với chủ đề “Hòa bình và hữu nghị” ( <i>Hoạt động theo khối</i> ) - HD2: Tổ chức hội vui học tập.
5	<b>Bác Hồ kính yêu</b>	2	- HD1: Thảo luận chủ đề: “Bác Hồ với thanh niên”; văn nghệ mừng ngày 19/5. ( <i>Tích hợp học tập theo Bác</i> ) - HD2: Thảo luận về các phương pháp học tập hiệu quả đối với học sinh cuối cấp
<b>Thời gian</b>	<b>Hè vui, khỏe và bổ ích</b>	6	- Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. - Sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề. - Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí

hè		trên địa bàn dân cư do Hội đồng Đội, Đoàn phường tổ chức theo chủ điểm hàng năm. - Tham gia các hoạt động như: thể dục thể thao, văn nghệ, tham quan, du lịch, các hoạt động từ thiện...
----	--	---

### 3. Nội dung lồng ghép trong quá trình tổ chức HĐNGLL

Nội dung lồng ghép	Lực lượng tham gia
Thực hiện hướng nghiệp theo nội dung đối với lớp 6,7	GVCN, Đoàn, Đội
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh	GVCN, GVBM, Đoàn, Đội
Hoạt động giáo dục về Biển đảo quê em	GV Sử - Địa; TPT Đội
Giáo dục về Quyền trẻ em	GVBM - TPT Đội
Giáo dục phòng chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội	GVBM - Chi đoàn Tổng phụ trách đội; GVGD CD
Giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên	GV Hóa-Sinh; TPT Đội
Giáo dục môi trường	GVBM - Chi đoàn Tổng phụ trách đội
Giáo dục thể chất	Nhóm GV TD, GVCN, Đoàn, Đội
Giáo dục trật tự an toàn giao thông	GVCN - Chi đoàn Tổng phụ trách đội
Các hoạt động hưởng ứng phong trào từng nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”	Nhà trường kết hợp các đoàn thể
Những hoạt động giáo dục truyền thống, thăm các gia đình chính sách phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, đất nước	Nhà trường kết hợp các đoàn thể

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BGH xây dựng kế hoạch HĐ NGLL và triển khai, đôn đốc quá trình thực hiện của các bộ phận liên quan.

- Đối với tiết chào cờ đầu tuần: Tổng phụ trách đội chuẩn bị nội dung lồng ghép các nội dung giáo dục phù hợp với từng thời điểm.

- Đối với tiết hoạt động ngoài giờ, tiết trải nghiệm – hướng nghiệp của lớp, giáo viên chủ nhiệm là người soạn giáo án và trực tiếp hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn, cố vấn cho học sinh chủ động tổ chức và điều hành hoạt động của tập thể, tạo điều kiện để học sinh phát huy vai trò tự chủ, sáng tạo trong các hoạt động.

- Mỗi chủ điểm được thực hiện 1 lần trong 1 tháng theo quy định về thời gian thực hiện (riêng chủ điểm “Mừng Đảng - Mừng Xuân” thực hiện trong 2 tháng, chủ điểm “Hè vui khỏe bổ ích thực hiện trong 3 tháng). Ngoài ra hoạt động GDNGLL được tích hợp ở giờ chào cờ, tiết sinh hoạt lớp.

- Mỗi tháng GVCN lựa chọn một hoặc hai nội dung hoạt động theo kế hoạch để thực hiện.

- Quy định thời gian tổ chức:

+ Thực hiện tiết hoạt động GDNGLL vào chiều thứ 3 tuần thứ 4 hàng tháng.

**\* Lưu ý: Để thực hiện tốt tiết HĐNGLL của lớp GVCN cần tham khảo sách hướng dẫn thực hiện HĐNGLL có ở thư viện trường**

Trên đây là kế hoạch hoạt động NGLL năm học 2022-2023 của nhà trường. Đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên và các tổ chức đoàn thể trong trường triển khai thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo đủ hồ sơ theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Hiệu trưởng (b/c);
- Tổ trưởng, GVCN (thực hiện);
- Niêm yết VP, Web;
- Lưu: VT, CM.

**KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**Trần Văn Thanh**